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Flokkur fólksins óskar eftir að spyrja um stöðu húsnæðismála í Fossvogsskóla. Þar kom aftur 
upp leki í nóvember þar sem yngstu börnin eru og aftur eru komin upp alvarleg veikindi. Börn 
eru ítrekað að veikjast og ekki næst samband við Heilbrigðiseftirlitið til að gera alvöru 
mælingar. Er þetta komið út í það að borgin axli ekki lengur ábyrgð og að foreldrar og 
foreldrafélag verði að taka málið í eigin hendur, kaupa mælingar sjálft. Foreldrar eru ekki 
tilbúnir að fórna heilsu barna sinna degi lengur á meðan borgarmeirihlutinn stingur hausnum í 
sandinn og lætur sem ekkert sé. Að minnsta kosti 7 börn sýna einkenni nú og einhverjir af  
foreldrum og kennurum. Borgarfulltrúi Flokks fólksins hefur áhyggjur af ástandinu þarna og 
hvað skóla- og frístundaráð og Heilbrigðiseftirlitið er lengi að taka við sér og lætur eins og 
vandinn sé jafnvel bara léttvægur?  Þetta er í  það minnsta  upplifun borgarfulltrúa Flokks 
fólksins.


